

TỌA ĐÀM “ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGHỀ, CHỌN TRƯỜNG THÀNH CÔNG”

Để giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn tổng thể về chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có quyết định lựa chọn tổ hợp môn và định hướng nghề nghiệp cho tương lai, ngày 23/10/2023, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGHỀ, CHỌN TRƯỜNG THÀNH CÔNG”.



Buổi tư vấn có sự góp mặt của chuyên gia định hướng giáo dục hàng đầu TS. Ngô Thị Mỹ Hạnh - Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc Dân. Về phía nhà trường có Ths Dương Hai Bảy Mười – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể cán bộ, công nhân viên và toàn thể các em học sinh.

Cùng với sự dẫn dắt từ TS. Ngô Thị Mỹ Hạnh – chuyên gia giáo dục định hướng hàng đầu tại Việt Nam, các bạn học sinh đã nhận được những thông tin rất giá trị về định hướng lựa chọn các ngành nghề, thông tin định hướng chọn nghề - chọn trường thành công; cũng như những bí quyết chinh phục trường Đại học – cao đẳng hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số, thời kì hội nhập như hiện nay.



Tại buổi tọa đàm, các em học sinh đã đưa ra nhiều băn khoăn và mong muốn có sự sẻ chia để có thể chọn trường và chọn ngành đúng hướng. Băn khoăn lớn nhất của phụ huynh và học sinh là việc sẽ lựa chọn tổ hợp môn học nào để phù hợp với sở trường, năng lực học tập và lựa chọn nghề nghiệp sau này của các em.

TS. Ngô Thị Mỹ Hạnh tâm sự, để có thể có một nghề tốt cần chú ý tới thu nhập cao, có cơ hội thăng tiến và thỏa mãn nguyện vọng cá nhân. Những chia sẻ ấy đã giúp cho những cô cậu học trò đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới cần làm chủ bản thân và chiếm lĩnh cơ hội để có được con đường đi đúng. Cần thay đổi tư duy định hướng với mô hình chọn nghề - chọn trường. Cập nhật nhu cầu, xu hướng của thị trường lao động với những ngành nghề hot. Định hướng lựa chọn học tập sau khi tốt nghiệp THPT để theo đuổi ngành nghề mơ ước. Yêu tố quan trọng giúp học sinh chạm ngưỡng cửa các trường đại học danh tiếng, cơ hội việc làm với mức lương cao sau khi tốt nghiệp.

Chương trình đã giải tỏa được nhiều băn khoăn, lo lắng của học sinh khi tiếp cận chương trình mới và có những bước đi xa hơn cho tương lai. Vì thế, nhà trường đã tạo được sự yên tâm và tin tưởng trong toàn thể học sinh, phụ huynh. Đây cũng là hoạt động góp phần thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ trong giáo dục ở trường THPT Lý Thường Kiệt nói riêng, ngành giáo dục thủ đô nói chung.

Phát biểu bế mạc buổi Tọa đàm, Ths Dương Hai Bảy Mười – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến ê kíp và đặc biệt là những lời chia sẻ tâm huyết của TS. Ngô Thị Mỹ Hạnh đã giúp các em có được sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp sở thích và nhu cầu của xã hội, mang lại cho các bạn học sinh những kiến thức quý báu trên hành trình riêng của mình. Nhà trường sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và mong muốn tạo điều kiện mở ra cơ hội giúp các em hướng nghiệp và lựa chọn cơ hội thành công.

Buổi tọa đàm kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn khởi của thầy và trò trường THPT Lý Thường Kiệt khi đã hiểu rõ hơn về định hướng nghề nghiệp.

